

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	ชื่อ – สกุล นางศรีสมัย โชติวนิช ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นปัญหา จากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/๙๙๗๓๙๘ "อากาศแปรปรวน" อุณหภูมิลดฮวบ ทำไก่ตายกว่า ๒๐๐ ตัว” เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕	
ข้อเท็จจริง ในระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิมีสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิลดลงอย่างกะทันหัน ทำให้อากาศเย็นจัด ๑๗ องศาเซลเซียส โดยเฉพาะพื้นที่ติดเทือกเขาพังเหย ต.นาयाงหลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ทำให้ลูกไก่พื้นบ้านและไก่แจ้ของนายสมศรี กองเงินนอก ที่อยู่ ๔๕๓ หมู่ ๑ และชาวบ้านหมู่ ๑๑ ต.นาयाงหลัก อ.เทพสถิต เกิดการหนาวตายกว่า ๒๐๐ ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จึงได้แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิตลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า นายสมศรี กองเงินนอก ซึ่งมีอาชีพเป็นนักข่าวท้องถิ่น เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่แจ้ประมาณ ๒๐๐ ตัว ซึ่งในวันที่ ๔ เมษายนที่ผ่านมา สภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกตลอดทั้งวัน ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกไก่ที่เลี้ยงไว้ อายุประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ ตายกะทันหันประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ ตัว โดยที่ลูกไก่ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆมาก่อน และมีการฝังกลบซากสัตว์ปีกทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ทั้งนี้ ฟาร์มของเกษตรกรรายดังกล่าวเหลือไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ประมาณ ๕๐ ตัว ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง ส่วนที่รายงานในข่าวว่าพบไก่ตายมากกว่า ๒๐๐ ตัวนั้น เป็นการโทรศัพท์สอบถามจากเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และจากการสำรวจในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบฟาร์มดังกล่าว พบว่า ไม่มีรายงานพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติแต่อย่างใด	
การดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิตได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกในพื้นที่ ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. ทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่พบสัตว์ปีกป่วยตายรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง และพื้นที่เสี่ยงในรัศมี ๕ กิโลเมตร ๒. เฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในทุกพื้นที่ และรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายทุกวัน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อแจ้งปศุสัตว์อำเภอเข้าไปสอบสวนและควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์โดยด่วน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคใช้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ปีกอื่นๆที่สำคัญ ทั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประกาศให้ทุกท้องที่ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคใช้หวัดนก เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใช้หวัดนกจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอข้อมูลโรคใช้หวัดนก รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทบทวน/เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคใช้หวัดนกจังหวัดชัยภูมิ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบและเตรียมความพร้อมหากพบการระบาดในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือนายอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบข้อมูลและเฝ้าระวังในพื้นที่ทุกอำเภอ	
ช่องทางการเผยแพร่ ๑. เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ๒. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์	

รูปถ่ายฟาร์มนายสมศรี กองเงินนอก
ที่อยู่ ๔๕๓ หมู่ ๑ และชาวบ้านหมู่ ๑๑ ต.นายางลักษ์ อ.เทพสถิต

